

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

“ตำบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๔ ด้านดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมชน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖ สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด และการจำหน่ายยาเสพติด

ตัวชี้วัด

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ร้อยละ ๖๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ

เป้าประสงค์

ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา

แนวทางที่ ๑ พัฒนา ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๒ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่ ๓ สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน กิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

พันธกิจ

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
- ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและประปาหมู่บ้าน

เป้าประสงค์

การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีระบบสาธารณสุขปลอดภัยที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ ๒ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนคนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม

แนวทางที่ ๓ ประสานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณสุข ปลอดภัย และการก่อสร้างอื่น ๆ

แนวทางที่ ๔ ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความ เป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

แนวทางที่ ๕ การจัดทำผังเมือง

ตัวชี้วัด

โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ที่มีอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด/กองช่าง

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และบ้านเมือง

เป้าประสงค์

มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เพื่อให้รองรับ การปฏิบัติการงาน หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ ๒ นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการการเป็น สำคัญ

แนวทางที่ ๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน

แนวทางที่ ๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เพื่อพัฒนาตำบลลำดวน

แนวทางที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ ประชาชนในการพัฒนาตำบลลำดวน

ตัวชี้วัด

ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกส่วนงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร